

ด่วนที่สุด

ที่ นธ ๐๐๑๘.๑/ว ๑๗๖๙



ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
ถนนศูนย์ราชการ นธ ๙๖๐๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาสและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน, นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส, นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง, ประธานหอการค้า
จังหวัดนราธิวาส, ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส และประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดนราธิวาส

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส

และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดนราธิวาส ได้มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาสและ
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๒
(พ.ศ. ๒๕๖๔) มาเพื่อขอความร่วมมือพี่น้องมุสลิมทุกท่าน ได้ตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

จังหวัดนราธิวาส พิจารณาแล้ว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ ทราบ และถือปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาสและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ตลอดจน
ให้อำเภอแจ้งส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำทางศาสนาอิสลาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และสื่อสารมวลชนทุกแขนงในพื้นที่
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจษฎา จิตรัตน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส



ประกาศ

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาสและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๒ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

ด้วยในห้วงระหว่างวันที่ ๑๓ หรือ ๑๔ เมษายน - ๑๒ หรือ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จะเป็นช่วงเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๒ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ที่พี่น้องมุสลิมต้องปฏิบัติศาสนกิจการถือศีลอด การละหมาดตะรอเวียะห์ การเอี้ยะติกาฟที่มีสยิด รวมทั้งการเลี้ยงละศีลอด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามบทบัญญัติศาสนา และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาสและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส จึงขอความร่วมมือพี่น้องมุสลิมชาวจังหวัดนราธิวาสทุกท่าน ได้ตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาสและประกาศจุฬาราชมนตรี ด้วยความเคร่งครัด ดังนี้

- ๑.งดดมน้ำลายในสถานที่สาธารณะโดยเด็ดขาด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค
- ๒.หลีกเลี่ยงการให้สลามด้วยการสัมผัสมือ การสวมกอด และการสัมผัสแก้ม แต่ให้ยกมือกล่าวคำทักทาย “อัสลามออลัยกุม” แทน
- ๓.หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงละศีลอดเป็นหมู่คณะ โดยผู้ดำเนินการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานที่จัดเลี้ยงต้องเป็นที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร และแยกภาชนะจัดเลี้ยงเป็นส่วนบุคคล และงดการจัดอาหารแบบใส่ถาดรวม โดยแยกเป็นอาหารจานเดียว มีช้อนกลาง แก้วน้ำเฉพาะของตนเอง และต้องล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหาร
- ๔.หลีกเลี่ยงการไปสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนเป็นจำนวนมาก เช่น ตลาดรอมฎอน หากจำเป็นต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดอยู่เสมอ
- ๕.หากสัมผัสบุคคลหรือไปสถานที่เสี่ยง เมื่อกลับเข้าบ้าน แนะนำให้รีบทำความสะอาดร่างกาย อาบน้ำสระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
- ๖.ให้มีการทำความสะอาดภายในมัสยิดและจุดสัมผัสร่วม เช่น มือจับประตู หน้าต่าง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (น้ำยาซักผ้าขาว ๑ ฝา ต่อน้ำ ๑ ลิตร) อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หลังละหมาดตะรอเวียะห์

๗. การปฏิบัติศาสนกิจในมัสยิด เช่น การละหมาดวันศุกร์ การละหมาดตะรอเวียะห์ การเอี้ยะติกาฟ ให้มีการเว้นระยะระหว่างบุคคล ๑-๒ เมตร สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เปิดหน้าต่างและผ้าม่านเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก งดการใช้เครื่องปรับอากาศ และให้คัดกรองทุกคนก่อนเข้ามัสยิด หากมีอาการไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติ แม้จะมีอาการไม่มาก ให้งดเข้าร่วมและแนะนำให้สังเกตอาการที่บ้าน

๘. การละหมาดตะรอเวียะห์ ให้กระชับเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจไม่เกิน ๔๕ นาที

๙. หากพื้นที่ใดพบผู้ติดเชื้อหรือเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดใช้ดุลยพินิจร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด โดยขอคำปรึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด ประกาศงดการจัดเลี้ยงละศีลอด งดการละหมาดวันศุกร์ ละหมาดตะรอเวียะห์ที่มัสยิด โดยให้ละหมาดที่บ้าน และงดการเอี้ยะติกาฟที่มัสยิด เป็นกรณีไป

มาตรการดังกล่าว ขอให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนกว่าสถานการณ์จะปกติ หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔



(นายเจษฎา จิตรัตน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
ประธานคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส



(นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส



(นายชาฟีอี เจ๊ะเลาะ)

ประธานกรรมการอิสลาม
ประจำจังหวัดนราธิวาส